

สรุปข้อมูลแปลงใหญ่ (แปลงต้นแบบ) จังหวัดสิงห์บุรี

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเด็น	รายละเอียด
ชื่อแปลง	แปลงใหญ่ข้าว ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ชื่อ - สกุล / หน่วยงานต้นสังกัด	นายโอรินทร์ หิรัญญาภรณ์ / เกษตรอำเภออินทร์บุรี
จำนวนเกษตรกรสมาชิก (ราย)	82 ราย
ชนิดสินค้าหลัก	ข้าว
พื้นที่ผลิต (ไร่)	1,850 ไร่
แหล่งน้ำในการผลิต	ในเขตชลประทาน 1,850 ไร่ นอกเขตชลประทาน - ไร่
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย (บาท/หน่วย)	4,153 บาท/ไร่
ราคาขายผลผลิตเฉลี่ย (บาท/หน่วย)	8.28 บาท/กก.
การรับรองมาตรฐานระบบการผลิตในปัจจุบัน	ได้รับรอง GAP 82 ราย
รูปแบบการจำหน่าย	ต่างคนต่างขาย
ผู้รับซื้อ	โรงสี/โรงงาน
สถานภาพ/รูปแบบการรวมกลุ่ม	รวมกลุ่ม / สหกรณ์ วิสาหกิจ กลุ่มส่งเสริมอาชีพ

เป้าหมายการพัฒนา

ประเด็น	รายละเอียด
ลดต้นทุนการผลิต	จากเดิม 4,900 บาท/ไร่ ลดเหลือ 4,153 บาท/ไร่
เพิ่มผลผลิต	จากเดิม 821 กก./ไร่ เพิ่มเป็น 901 บาท/ไร่
พัฒนาคุณภาพผลผลิต	GAP จำนวน 82 ราย
ตลาด	- มีแหล่งจำหน่ายเพิ่มขึ้นจาก 1 แหล่ง เป็น 2 แหล่ง - เกษตรกรขายตรงกับโรงสี และสหกรณ์ซื้อส่งต่อให้โรงสี
บริหารจัดการ	มีการรวมกลุ่มบริหารจัดการการผลิต การตลาด และองค์กรร่วมกัน

การบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่างๆ

หน่วยงาน	กิจกรรม	งบประมาณ
สำนักงานเกษตรจังหวัด	ถ่ายทอดความรู้ และสนับสนุนปัจจัยการผลิต	ไม่ระบุ
สำนักงานประมงจังหวัด	ถ่ายทอดความรู้ และสนับสนุนปัจจัยการผลิต	ไม่ระบุ
สำนักงานปศุสัตว์	ถ่ายทอดความรู้ และสนับสนุนปัจจัยการผลิต	ไม่ระบุ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัด	ถ่ายทอดความรู้	ไม่ระบุ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด	ถ่ายทอดความรู้ และสนับสนุนเครื่องมือ/อุปกรณ์	ไม่ระบุ
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด	ถ่ายทอดความรู้ และสนับสนุนปัจจัยการผลิต	ไม่ระบุ
โครงการชลประทานที่ดูแลพื้นที่	ถ่ายทอดความรู้	ไม่ระบุ
หน่วยงานสังกัดกรมการข้าวที่รับผิดชอบ	ถ่ายทอดความรู้ และสนับสนุนปัจจัยการผลิต	ไม่ระบุ
หน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหม	ถ่ายทอดความรู้	ไม่ระบุ
หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ	สนับสนุนบ่อบาดาล 10 บ่อ	500,000
บริษัท.เนเจอร์ เวนเจอร์ จำกัด	ถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนปัจจัยการผลิต และเครื่องมือ/อุปกรณ์	48,000
ชมรมโรงสีข้าวจังหวัดสิงห์บุรี	การตลาด	ไม่ระบุ
องค์กรความร่วมมือระหว่างไทย ญี่ปุ่น(JACA)	จัดเวทีแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก	ไม่ระบุ

ปัญหาสภาพการผลิตการตลาดที่พบในปัจจุบัน

- บางแปลงมีความเป็นกรดต่ำกว่า 5.5 และเป็นดินเหนียวที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกพืชชนิดอื่น แรงงานสูงอายุ ต้องการเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ดินอย่างง่าย และสมุนไพรไล่แมลงที่มีคุณภาพ เกษตรกรยังไม่ค่อยยอมรับการปลูกแบบเปียกสลับแห้ง